

Số: 908 /TB-UBND

Bim Sơn, ngày 27 tháng 3 năm 2020

### THÔNG BÁO

#### Về việc tạm dừng thực hiện việc tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Thị xã tại trụ sở Tiếp công dân Thị xã để phòng chống dịch Covid-19

Thực hiện Công văn số 79-CV/TW ngày 29-1-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 1611-CV/TU ngày 9-3-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới; Văn bản số 3669/UBND-VX ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Văn bản số 855/UBND-YT ngày 26/3/2020 UBND thị xã Bim Sơn về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thị xã và ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã về thực hiện các giải pháp cấp bách trong phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Trước diễn biến mới của dịch bệnh, để giảm thiểu tối đa lây lan, chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh trên diện rộng, bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe, tính mạng của nhân dân, cần hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người và tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới; Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã tạm dừng thực hiện việc tiếp công dân định kỳ tại trụ sở Tiếp công dân Thị xã cho đến khi tình hình dịch bệnh COVID-19 được khống chế; thời gian thực hiện việc tiếp công dân lần tới sẽ có thông báo cụ thể sau.

Trong thời gian này, đề nghị các tổ chức, công dân thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình thông qua việc gửi đơn, thư qua dịch vụ bưu chính tới các cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết theo quy định. Giao Trung tâm Văn hóa, thông tin - Thể thao và Du lịch Thị xã, Chủ tịch UBND các phường xã thông báo rộng rãi đến toàn thể nhân dân được biết.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND Thị xã, Văn phòng HĐND&UBND Thị xã thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thị xã để các tổ chức, công dân biết và thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Chủ tịch, các PCT UBND TX;
- Phòng, ban UBND thị xã;
- UBND xã, phường;
- Đài TT-TH Thị xã;
- Lưu: VT, TD.

TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

